

**สรุปรายละเอียดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ**  
**ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับหน่วยงานงานภายนอก**

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
๑	วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรในด้านสังคมศาสตร์โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในด้านสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>	๕ ปี	ผศ.ดร.สุริยะจรัส เตชะตันมินสกุล / คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์	ผศ.ดร.เกรียงไกร เจริญผล / รองคณบดีวิทยาลัยบริหาร ศาสตร์
๒	คณะรัฐศาสตร์และ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรในด้านสังคมศาสตร์โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในด้านสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p>	๕ ปี	ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ นิติศาสตร์	ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร) รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
		<p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>			
๓	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรในด้านครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p> <p>(๘) ส่งเสริมการจัดนวัตกรรมร่วมกัน</p>	๕ ปี	รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
๔	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>	๕ ปี	รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	
๕	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p>	๕ ปี	รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
		<p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>			
๖	<p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>	๕ ปี	<p>รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง</p> <p>คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>ผศ.ดร.วริทธิ์ นพแก้ว</p>
๗	<p>คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ</p>	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย</p>	๕ ปี	<p>ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ อัจฉริยะ</p> <p>คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ</p>	

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
		<p>ทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>			
๘	<p>คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p>	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>	๕ ปี	<p>ผศ.ดร.ชาคร คัยนันท์</p> <p>คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p>	
๙	<p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p>	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์</p>	๕ ปี	<p>ผศ. ว่าที่พันตรี ดร.กิตติภรณ์ บำรุงบุญ)</p> <p>คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p>	

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
		<p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>			
๑๐	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>	๕ ปี	รศ.ดร.กฤษณก ขาหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
๑๑	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p>	๕ ปี	ผศ.ดร.วานิจ ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
		<p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>			
๑๒	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้าน ข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>	๕ ปี	พระเมธีวัชรภรณ์, รศ.ดร.) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ผศ.ดร.จรัส บุตดาพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
๑๓	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้าน</p>	๕ ปี	พระมหาวิเชียร ธมมวชิโร, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย	นายทวีศักดิ์ ไครบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	<p>ข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>		มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
๑๔	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์โยธธ	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสองฝ่าย</p>	๕ ปี	พระศรีวิจิรวาที, ผศ.ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์โยธธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ผศ.ดร.จรัส บุตดาพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด



ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
		(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย (๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป			
๑๕	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์	(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน (๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน (๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน (๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์ (๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย (๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย (๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป	๕ ปี	พระครูสุธีวรสาร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	
๑๖	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน	(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน (๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันทั้งในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน (๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน	๕ ปี	พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน	ดร.เอกชาติร์ สุขแสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
		<p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป</p>			
๑๗	<p>สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p>	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับ ทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป</p>	๕ ปี		
๑๘	<p>ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย</p>	<p>(๑) ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอำนวยความสะดวกให้กับ มหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในด้านข้อมูล บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การทำวิจัยตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยร่วมกัน</p> <p>(๒) ส่งเสริมการจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๓) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์ ในวารสารของทั้งสองฝ่าย</p>	๕ ปี	<p>ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย</p>	

ที่	คู่ตกลงความร่วมมือ	รายละเอียดใน MOU	ระยะเวลา MOU	ผู้ลงนาม MOU	พยาน
		<p>ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการร่วมกัน</p> <p>(๔) ส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงอนุรักษ์</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๖) สนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานและห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรและนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย</p> <p>(๗) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป</p>		ราชภัฏเชียงราย	